
ሕይወት በአዲሱ የእግዚአብሔር ቤተሰብ
ውስጥ።

ክሌመንት ቴንዶ፣ ተማሪ መጋቢ

ኤፌሶን 2፡11-22

ሰኔ 11፣ 2023 ስብከት

እንደምን አመሻቹ ሁላችሁም።

መመመለስ መቻሌ መታደል ነው።

አንድ ድምጽ ቤተሰብ፣ ሴሚናር ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ከእኔ ጋር ስለፀለዩልኝ አመሰግናለሁ።

እኔ ከጥቂት ቀናት በፊት ነው የተመረቅኩት እና ጌታ በዚህ በአንድ ድምጽ ህብረት በህይወታችን ገና ሊያደርግ ስላለው ደስ ብሎኛል።

ከተለያዩ ነገዶች፣ ቋንቋዎች እና ህዝቦች እንደ ተቤዥ ሰዎች በአንድነት መሆናችን በእውነት እግዚአብሔር ከራሱ እና እርስ በርሳችን በክርስቶስ

እንዳስታረቀን ያሳያል።

በመካከላችን ያለውን ግጭት ስቃይ ስንለማመድ፣ እርስ በርስ መስማማት እና እርቅ መፍጠርን እንማራለን።

የዛሬው ክፍል የሚያሳየው እንደ እግዚአብሔር ልጆች ሰላም ፈጣሪ ለመሆን የሚያስፈልገንን ሁሉ እንዳለን ነው።

አሁን የጌታን ቃል ከኤፌሶን 2፡11-22 ስሙ።

11 እንግዲህ እናንተ አሕዛብ በአንድ ጊዜ በሥጋ እንደ ነበራችሁ አስቡ።

በሥጋ በእጅ በተሠራው መገረዝ በሚሉት “ያልተገረዙ” ተባሉ።

12 በዚያን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር እንደ ተለያችሁ አስቡ።

ከእስራኤል መንግሥት ርቃችሁ ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ፥ በዓለም ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ተስፋ የላቸውም።

13 አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል።

14 እርሱ ሰላማችን ነውና፤ ሁለታችንም አንድ ያደረገን የጥልንም ግድግዳ በሥጋው ያፈረሰ

15 በሥርዐቶች የተገለጹትን የትእዛዛት ሕግ በመሻር።

በሁለቱ ምትክ አንድ አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ።

16 ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ ሁለታችንን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅን ዘንድ።

17 መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን ሰበከ።

18 በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና።

19 እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተ ሰዎች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም።

20 በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል፥ የማዕዘን ራስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።

21 በእርሱም አሠራሩ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል።

22 በእርሱ እናንተ ደግሞ በመንፈስ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ትሆኑ ዘንድ አብራችሁ ታንጻችኋል።

ስለዚህ ክፍል እንግሊዛዊው ፓስተር ጆን ስቶት እንዲህ ሲል ጽፏል፡-

“ጳውሎስ የአህዛብ አንባቢዎቹን መንፈሳዊ የሕይወት ታሪክ በሦስት ደረጃዎች ይከታተላል…

ሦስቱ ደረጃዎች ‘በአንድ ጊዜ’ (ቁጥር 11)፣ ‘አሁን ግን’ (ቁጥር 13) እና ‘ስለዚህም’ (ቁጥር 19) በሚሉት አገላለጾች ተለይተዋል።

ይህንን መልእክት ያዘጋጀሁት እነዚያን ነጥቦች በመጠቀም ነው።
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በአንድወቅት የነበርነው ቁጥር ።

ክርስቶስ ያደረገው ነገር ቁጥር

እና የሆንነው ቁጥር ።

በመጀመሪያው ነጥባችን ከመጀመራችን በፊት እንጸልይ።

አባት ሆይ ስለ ቃልህ እና ሕይወትን ለመለወጥ ስላለው ኃይል እናመሰግናለን።

ልባችንን እና አእምሮአችንን እንዲያበራልን እንጸልያለን።

ቃልህ እንዲቀርጸን፣ እንዲገነባን፣ እና ልጅህን እንዲመስል እንጸልያለን።

አሁንም መንፈስህ ይሙላን።

ቃልህን ለህዝብህ ስናገር እርዳኝ።

ሰዎችህም ሲሰሙ እርዳቸው።

በምናደርገው ነገር ሁሉ አንተን እንድናከብርህ አብረን እንድንታነጽ እና እንድንነሳሳ እጸልያለሁ።

ይህንን መታመን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንጸልያለን፤ አሜን!

ነጥብ 1፡ እኛ በአንድ ወቅት የነበርነው (ቁጥር 11-12)።

”በአንድ ጊዜ” የሚለው ሐረግ ያለፈውን ጊዜ ይጠቁመናል.

ያለመታደል ምን ማለት እንደሆነ ካላስታወስን በቀር ዛሬ ምን ያህል እድል እንዳለን መርሳት እንችላለን።

ጳውሎስ የኤፌሶን ክርስቲያኖች ክርስቶስን ከማግኘታቸው በፊት ያሉበትን ሁኔታ ‘እንዲያስቡ’ ይፈልጋል።

በኤፌሶን የነበሩት አማኞች አሕዛብ እንደመሆናቸው መጠን በአይሁዶች “ያልተገረዙ” ተብለው ተጠርተዋል።

ሁሉም እስራኤላውያን ወንዶች 8 ቀን ሲሞላቸው ተገረዙ።

ይህ መገረዝ “በሥጋ የተደረገ በእጅ” ነበር። አይሁዳውያን ያልሆኑ ሰዎች የአምላክ የቃል ኪዳን ማኅበረሰብ አባል ለመሆን የሚፈልጉ ሁሉ መገረዝ

ነበረባቸው፤ ምክንያቱም እንደ ርኩስ ይቆጠሩ ነበር።

ይህ ቁጥር 12 የሚያመለክተውን ያብራራል።

የኤፌሶን አሕዛብ “ክርስቶስ የሌላቸው፣ አገር የሌላቸው፣ ወዳጅ የሌላቸው፣ ተስፋ የሌላቸው፣ አምላክ የሌላቸው” ነበሩ።

ይህ መግለጫ ኢሳይያስ ከእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ማኅበረሰብ ውጪ ስለሆኑ ሰዎች የተናገረውን አስታውሶኛል።

ኢሳያስ 8፡22 እንዲህ ይላል።

22 ወደ ምድርም ይመለከታሉ፤ እነሆም፥ ጭንቀትና ጨለማ የጭንቀት ጨለማ።

ወደ ድቅድቅ ጨለማም ይጣላሉ።4

ይሁን እንጂ አምላክ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ እንድንቆይ አይፈልግም።

የሰላም አለቃ ጨለማና ጭንቀት ባለበት ብርሃን አመጣ።

ኢሳይያስ ቀጥሎ በኢሳይያስ 9፡1ሀ፣2 የጻፈውን አድምጡ፡-

1 ሀ “ነገር ግን በተጨነቀች ለእርሷ ጨለማ አይሆንም።

2 በጨለማ የሄደ ሕዝብ ታላቅ ብርሃን አየ፤

በጨለማ ምድር ለተቀመጡት ብርሃን በራላቸው።

ይህ ጨለማ የሞቱ አምፖሎች ውጤት አይደለም።

ኢሳያስ እየተናገረ ያለው ከእግዚአብሔር ስለመነጠል ስላለው ግንኙነት ጨለማ ነው።
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ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ጨለማ በመስቀል ላይ ተጋፍጦ አሸንፎታል።

ማቴዎስ 27፡45-46 እንዲህ ይላል።

” ከስድስት ሰዓትም ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ በምድር ሁሉ ላይ ጨለማ ሆነ።

በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ በታላቅ ድምፅ እንዲህ ሲል ጮኸ።

“ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ?

ይህም። አምላኬ አምላኬ፥ ስለ ምን ተውኸኝ? ማለት ነው።

በመስቀል ላይ, እግዚአብሔር ወልድ በጨለማ ውስጥ ገባ.

ለራቀው የሰው ልጅ ሲል ከእግዚአብሔር አብ የራቀ ነበር።

በአንተ ኃጢአትና በእኔ ኃጢአት ምክንያት ይህን መከራ ተቀበለ።

ነገር ግን፣ ክርስቶስ ስለተተወ፣ አሁን ተቀባይነት አግኝተናል።

ይህ ወደ ሁለተኛው ነጥባችን ያመጣናል።

ነጥብ 2፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው (ቁጥር 13-18)።

ከቁጥር 13 እስከ 18 ላይ “አሁን ግን” የሚለው ሐረግ የርዕሰ-ጉዳይ ሽግግርን ይጠቁመናል፣ ቀድሞ ከነበርነው ክርስቶስ ወደሰራው።

ቁጥር 13 እንዲህ ይላል።

13 አሁን ግን እናንተ በፊት ርቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል።

ለምን ደም እንደሚያስፈልግ ትጠይቅ ይሆናል።

ዕብራውያን 9፡22 ለ እንዲህ ይለናል።

” ደም ሳይፈስ የኃጢአት ስርየት የለም።”

በቅዱሱ አምላክ ላይ ኃጢአት የመሥራት ቅጣት ሞት ነው።

በእግዚአብሔር አብ ፊት በቅድስና እና በንጽህና ፍጹም የሆነ ሰው ደም ብቻ ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል።

2ኛ ቆሮንቶስ 5፡21 እንዲህ ይላል።

”እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እግዚአብሔር ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው።

በክርስቶስ ደም መፍሰስ የኃጢአትን ስርየት አግኝተን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንችላለን።

ለዚህ ነው ቁጥር 14፡-

14 እርሱ ሰላማችን ነውና፤ ሁለታችንም አንድ ያደረገን የጥልንም ግድግዳ በሥጋው ያፈረሰ።

ኢየሱስ ሌላ ሰው ማድረግ የማይችለውን አደረገ; ህይወቱን መስመር ላይ አደረገ።

እኔና አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንድንሆን እርሱ ሞተ።

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሰላም “ሙሉ ደህንነት፣ ብልጽግና እና እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል ካለው መገኘት ጋር የተያያዘ ደህንነት” ነው።

የኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ አይሁዶችና አህዛብ ሰላም እንዲያገኙ አስችሏቸዋል።

“የጥላቻ ግንብ” በቁጥር 14 ላይ መንፈሳዊ መለያየትን እና በቤተ መቅደሱ ያለውን አካላዊ ግንብ ያመለክታል።

አንድ የታሪክ ምሁር ስለዚያ ግድግዳ የሰጡትን መግለጫ አድምጡ፡-

“[የጠላትነት ግድግዳ] በታላቁ ሄሮድስ በኢየሩሳሌም የተገነባው አስደናቂ ቤተ መቅደስ ጉልህ ገጽታ ነበር።

የቤተ መቅደሱ ሕንፃ ራሱ የተገነባው ከፍ ባለ መድረክ ላይ ነው።

በዙሪያው የካህናት አደባባይ ነበረ።

ከዚህ በስተ ምሥራቅ የእስራኤል አደባባይ ነበረ፥ በምስራቅ በኩል ደግሞ የሴቶች አደባባይ ነበረ።

ለካህናቱ፣ ለወንዶቹ እና ለእስራኤል ሴቶች እነዚህ ሦስቱ አደባባዮች ከመቅደሱ ጋር ተመሳሳይ ነበሩ።

ከዚህ ደረጃ አንድ አምስት ደረጃዎች ወደ ግድግዳ መድረክ ወረደ.

በቅጥሩም ማዶ አሥራ አራት ሌላ ደረጃ ወደ ሌላ ቅጥር አለ፤ ከዚያም ባሻገር የአሕዛብ አደባባይ ነበረ።

አሕዛብ ቤተ መቅደሱን ቀና ብለው ማየት ይችሉ ነበር፣ ነገር ግን ወደ እሱ እንዲቀርቡ አልተፈቀደላቸውም።
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በግሪክ እና በላቲን የማስጠንቀቂያ ማሳወቂያዎች በዙሪያው ባለው የድንጋይ መከለያ ተቆርጠዋል።

‘አጥፊዎች ይገደላሉ’ በማለት ያነባሉ።

ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን በተገደለ ጊዜ፣ አይሁድንና አሕዛብን ከእግዚአብሔርና እርስ በርሳቸው የለየውን የጥል ግድግዳ ገደለ።

ጳውሎስ ይህን ደብዳቤ ለኤፌሶን በጻፈ ጊዜ በቤተ መቅደሱ ላይ ያለው የድንጋይ ግንብ አሁንም ቆሞ ነበር።

ነገር ግን መንፈሳዊው ግድግዳ በክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሞቱ አስቀድሞ ተወግዷል።

ጳውሎስ ደግሞ ክርስቶስ የጠላትን ግድግዳ እንዴት እንዳስወገደው ያሳየናል፣ በቁጥር 15፡-

15 በሥርዐቶች የተገለጹትን የትእዛዛት ሕግ በመሻር።

በሁለቱ ምትክ አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ነው።

ኢየሱስ የአምላክን ሕግ አጠፋ ማለት ነው?

በማንኛውም ሁኔታ.

ሊታሰብባቸው የሚገቡ ሁለት ነገሮች እዚህ አሉ።

የትእዛዝሕግ አሕዛብስላልተገረዙሊሳተፉ የማይችሏቸውን የሥርዓትሕጎችሊያመለክትይችላል።

እነዚህ የሥርዓት ሕጎች የተፈጸሙት ፍጹም መስዋዕታችን በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው።

ስለዚህም የኮርማዎች ደም ይቅር እንዲባልልን እንዳንፈልግ እነዚህን ድርጊቶች በመፈፀም አስቀርቷቸዋል።

ወይምጳውሎስሕጉንመታዘዝን የመዳንመንገድ አድርጎመናገሩሊሆንይችላል።

ብዙ አይሁዶች ህግን በማክበር መዳን እንደሚችሉ ያስቡ ነበር።

የወንጌል ወንጌል ግን መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ብቻ እንደሆነ ገልጧል።

በሁለቱም ጉዳዮች ዋናው ነጥብ፡ የትኛውም የሰው ስራ ማንንም ሊያድን አይችልም።

የዳንነው በክርስቶስ ሥራ ብቻ ነው።

ለዚህ ነው በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ አሕዛብም ሆኑ አይሁዶች ሁለቱም ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁት።

በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አንድ የእግዚአብሔር ሕዝብ፣ አንድ የክርስቶስ አካል፣ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ሆነናል።

አንድ አስተያየት ሰጪ እንዲህ ይላል፡-

”ክርስቶስ በሞቱ ተገደለ; የተገደለው ግን ነፍሰ ገዳይ ነው።”

ክርስቶስ ሲገደል ከእግዚአብሔር እና እርስ በርሳችን የለየንን ጠላትነት ገደለ።

አዎ, ልዩነቶች አሉን.

ነገር ግን ክርስቶስን አንድ አድርጎ መያዙ በልዩነታችን ውስጥ አንድነትን ማጣጣም ማለት ነው።

እባካችሁ ከቁጥር 13 እስከ 18 ያየነውን እንዳጠቃልል ፍቀድልኝ፡

አንደኛ፡ “ሰላም ማለት ተግባር ከመሆኑ በፊት ሰው ነው።

ሰላም ስብከቱ ከመሆኑ በፊት ሰው ነው።

ክርስቶስ ሰላምን መፍጠርም ሆነ ሰላምን ማወጅ የሚችለው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሰላም ምሳሌ ስለሆነ ነው።

ሁለተኛ፣ የጥላቻ ግንብ ስለተወገደ የእግዚአብሔርም ሆነ የሌላው ጠላቶች አይደለንም።

እንግዲህ እኛ ያመንን በክርስቶስ አንድ ነን።

ሦስተኛ፡ ይህ የሥላሴ ሥራ ነው።

ቁጥር 18 እንዲህ ይላል።

” በእርሱ (በኢየሱስ ክርስቶስ) ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና።

ማህበረሰባችንን ለማስታረቅ የሥላሴን ማህበረሰብ ይጠይቃል።

ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ጣልቃ ገብነት ያስፈልገናል.
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ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዲኖረን በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ፊት፣ በልጁ እና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መታደስ ያስፈልገናል።

ይህ ወደ ሦስተኛውና የመጨረሻው ነጥባችን ያመጣናል፡-

ነጥብ 3፡ አሁን የሆንነው ነገር (ቁጥር 19-22)።

ምናልባት አንድ ታሪክ ይህንን ነጥብ እንድንረዳ ይረዳናል.

እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለ4 ዓመታት ተማሪ እንደመሆኔ፣ የእኔ ቪዛ “ስደተኛ ያልሆነ እንግዳ” ነው።

ምናልባት እንደ እኔ በዚህ አገር ውስጥ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ የለዎትም።

ምናልባት የዩኤስ መንግስት ሁኔታዎን ለማስኬድ እየጠበቁ ይሆናል።

ጳውሎስ በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ያቀረበው ነጥብ በክርስቶስ ውስጥ፣ እርስዎ ከመቼውም ጊዜ የተሻለ ደረጃ እንዳላችሁ ነው።

ወዳጆቼ፣ አሁን ወደ 10 ዓመታት ገደማ በውጭ አገር ኖሬያለሁ።

በብዙ ቦታዎች እንደ እንግዳ ሆኖ ተሰማኝ።

እኔ ግን በቤተ ክርስቲያን እንደ እንግዳ ተሰምቶኝ አያውቅም።

ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ከም ዝዀነ ገይሩ ዜደን  ሰማያዊ ዜግነታዊ ዜግነታዊ ዀይኑ ስለ ዝዀነ እዩ።

አንዳንዶቻችሁ በጉጉት ከምትጠብቁት ይህ ከአረንጓዴ ካርድ የተሻለ ነው።

ይህ የአሜሪካ ዜግነት ከማግኘት የተሻለ ነው.

እነዚህ ሁሉ ደረጃዎች በብሔራዊ ድንበሮች ብቻ የተገደቡ እና ሰዎችን ለመከፋፈል ያገለግላሉ።

ነገር ግን ክርስቶስ ለእኛ ያገኘው ሰማያዊ ዜግነት ”ስደተኛ ያልሆኑ እንግዶችን” ወደ ዜጋነት ይለውጣል።

ኤፌሶን 2፡19ን እንደገና አድምጡ።

19 እንግዲያስ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተ ሰዎች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም።

ክርስቶስ ባደረገልህ ነገር ምክንያት ከየትኛውም ጎሳ ብትሆን አሁን አንተ አይደለህም፡

“ክርስቶስ የለሽ፣ አገር አልባ፣ ወዳጅ የለሽ፣ ተስፋ የለሽ፣ እና አምላክ የለሽ።

አሁን እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ።

ቤተ ክርስቲያን የእናንተ ሀገር ነች።

ከመላው ዓለም የመጡ መንፈሳዊ ወንድሞችና እህቶች አላችሁ።

ስለ ወደፊቱ ጊዜ ተስፋ አላችሁ፤ እግዚአብሔርም አባታችሁ ነው።

በክርስቶስ ምክንያት ሁላችንም የሰማያዊት ከተማ “የባልንጀሮች ዜጎች” ነን፡

20 በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻ፥ የማዕዘን ራስ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው።

ጳውሎስ ሐዋርያትና ነቢያት በራሳቸው የቤተ ክርስቲያን ምሰሶዎች ናቸው ማለቱ አይደለም።

ይልቁንም ይህ ያስተማሩትን፣ የተናዘዙትን እና የተናዘዙትን ይመለከታል።

ቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት እውነት ላይ የተመሠረተ ነው።

ነቢያት የብሉይ ኪዳን ዘመን ተወካዮች እና ሐዋርያት የአዲስ ኪዳን ተወካዮች ናቸው።

ነቢያት ስለ ክርስቶስ መምጣት ተናገሩ፣ ሐዋርያትም አስቀድሞ የመጣውን ክርስቶስን ሰብከዋል።

ስለዚህ፣ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው ክርስቶስንና ሥራውን በሚመለከት በእውነት ላይ ነው።

ለዚህም ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ክርስቶስ ኢየሱስን የቤተ ክርስቲያን የማዕዘን ድንጋይ ብሎ የጠራው።

ምክንያቱም እርሱ የመጽሃፍ ቅዱስ ማዕከላዊ መልእክት እና ምሳሌ ነው።

ክርስቶስ የመጣው የብሉይ ኪዳንም ሆነ የአዲስ ኪዳን ሰዎች ሊፈቱት ያልቻሉትን የኃጢአት ችግር ሊፈታ ነው።

ሰላም ካደረግን በኋላ፣ አሁን ኢየሱስ ዘላለማዊነታችንን የምንደግፍበት መልሕቃችን ነው።

ቁጥር 21 እንዲህ ይላል።

21 በእርሱም አሠራሩ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል።

ክርስቶስ በሰው አካል ውስጥ አጥንትን የሚያገናኘው ጅማት ለህዝቡ ነው።
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ያገናኘናል እና ያገናኘናል.

አንድ ድምጽ አንድነትን እንዲለማመድ በክርስቶስ መታመን አለብን።

ለምን? ምክንያቱም በእርሱ እውነተኛ ሰላም፣ እርቅ፣ አንድነት እና ስምምነት እናገኛለን።

የአመለካከት፣ የባህል እና የዳራ ልዩነት አለን።

ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮች በክርስቶስ እንዳለን አንድነት አስፈላጊ አይደሉም።

ይህ ከሀገራዊ እና ባህላዊ ድንበራችን አልፎ አልፎ አልፎ የሚያልፍ አንድነት ነው።

በክርስቶስ ወንድሞች እና እህቶች፣ ሁሌም አንድ እንሆናለን --አሁንም ሆነ በሚመጣው ህይወት።

በዮሐንስ 17፡20-21 እርሱና አብ አንድ እንደሆኑ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አንድ እንድትሆን ጸለየ።

በኤፌሶን 2፡22 ላይ ጳውሎስ የገለፀውን እንድንለማመድ እርሱ ስለ እኛ መጸለይን ቀጥሏል።

22 በእርሱ እናንተ ደግሞ በመንፈስ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ትሆኑ ዘንድ አብራችሁ ታንጻችኋል።

ይህ ጥቅስ አንድነትን በራሳችን መጠበቅ እንደማንችል ይነግረናል።

ይህንን ክርስቶስ የሚያከናውነውን አንድነት እንዲጸና መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል።

ሰላምን እንድንጠብቅ የሚረዳን ያው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሰላምን የሚያደርግ አምላክ ነው።

ሰላም ፈጣሪ ለመሆን ስንጥር የክርስቶስ መንፈስ ልባችንን እና አእምሮአችንን ይሙላ።

ሰላም መፍጠር እና አንድነት ጸሎት እና ጥረት ይጠይቃል።

አንዳንዶቻችን በአንድ ድምጽ ከምዕራባውያን ውጪ ነን።

በፍቅር ስም እና ግንኙነትን በመጠበቅ እውነትን ለመናገር እንፈራለን።

አንዳንድ ጊዜ “ሰላም ማስመሰልን” ከሰላም ማስፈን ጋር እናደናግራለን።

በሌላ በኩል፣ አንዳንድ አሜሪካውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለእውነት በጣም ቀጥተኛ ናቸው።

የእነሱ ቀጥተኛነት በብልሃታቸው ምክንያት ግንኙነቶችን ሊያጠፋ ይችላል.

ነገር ግን ከእነዚህ አካሄዶች ውስጥ ሁለቱም ሰላም ፈጣሪዎች እንድንሆን አይረዱንም።

የእግዚአብሔር ልጆች ሰላም ፈጣሪ ወይም ዝምድና አጥፊዎች እንዲሆኑ አልተጠሩም።

በኤፌሶን 4፡15 ላይ እንደምናነበው በፍቅር እውነትን የምንናገር ሰላም ፈጣሪዎች እንድንሆን ተጠርተናል።

እንደ ክርስቶስ አካል፣ እውነተኛ ፍቅር እና ፍቅር እውነት ያስፈልገናል።

ምክንያቱም ከእውነት የራቀ ፍቅር ግብዝነት ነው፣ እውነት ያለ ፍቅር ደግሞ ጭካኔ ነው።

ይህ ሰላም ፈጣሪዎች ሊኖራቸው የሚገባው አዲስ አመለካከት ነው።

ጌታችን ኢየሱስም ሰላም ፈጣሪዎችን በማቴዎስ 5፡9 ላይ ቃል ገብቷል።

“ የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና” ብሏል።

በእኛ ባህል ዛሬ ሁሉም ሰው እንዲረዳ ይፈልጋል እና ይጠይቃል።

ሆኖም ማንም ሰው ሌላውን መረዳት አይፈልግም።

ሰዎች በሰላም የሚኖሩት እንደዚያ አይደለም።

ሰላማዊ ሰዎች ቢገባቸውም ባይገባቸውም ሰላምን ይፈልጋሉ።

እንደ የተባረኩ የእግዚአብሔር ልጆች የሚያስፈልገን ይህ አዲስ አስተሳሰብ ነው።

ጌታን በአንድ ድምፅ ማምለክ ከፈለግን ይህ ያስፈልገናል።

ይህንን እንድናደርግ ሊረዱን የሚችሉት አብ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ ብቻ ናቸው።

ሰላም ፈጣሪ እንድንሆን እንጸልይ።

አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ስለተከናወነው የማስታረቅ ሥራ እናመሰግናለን።

በክርስቶስ የመስቀል ስራ የተዋጁ ህዝቦች እንደመሆናችን መጠን ዛሬ እዚህ መሰባሰብ ስለምንችል እናመሰግናለን።

ጌታ ሆይ፣ በአስቸጋሪ ጊዜም ቢሆን እርስ በርሳችን ሰላምን እንድንከተል እንጸልያለን።

ክርስቶስ ለእኛ ያደረገልንን ሰላም ባስቀመጥክበት ቦታ ሁሉ ለጠፉት ሰዎች እንድንሰብክ እንጸልያለን።
One Voice Fellowship
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እባኮትን እንደ ዜጋ በቤተክርስቲያንህ አንድ አድርገን።

ይህንን ስናደርግ በመንፈስ ቅዱስ እንድንታመን ይረዳናል ምክንያቱም በራሳችን አቅም እንወድቃለን።

እኛም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንጸልያለን አሜን!
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